

บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก

กจ 3:13-15,17-19

ในครั้งนั้น เปโตรกล่าวกับประชาชนว่า พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงลำแดงอำนาจอันรุ่งเรืองของพระเยซูเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์ ท่านทั้งหลายได้มอบพระเยซูเจ้านี้ให้แก่บรรดาผู้ปกครองและได้ปฏิเสธพระองค์ ต่อหน้าปีลาต ทั้ง ๆ ที่ปีลาตได้ตัดสินใจจะปล่อยพระองค์อยู่แล้ว ท่านได้ปฏิเสธพระองค์ ผู้ศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรม แต่กลับขอให้ปล่อยฆาตรกร ท่านได้ประหารเจ้าชีวิต แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เราเป็นพยานได้ในเรื่องนี้

ถึงกระนั้น พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าทราบว่าคุณได้กระทำไปเพราะไม่รู้เช่นเดียวกับ บรรดาหัวหน้าของท่าน แต่พระเจ้าทรงใช้วิธีนี้เพื่อทำให้ถ้อยคำที่พระองค์ตรัสไว้ล่วงหน้า โดยทางบรรดาประกาศกว่าพระคริสตเจ้าของพระองค์จะต้องรับทรมานนั้นเป็นความจริง เพราะฉะนั้นท่านจงเป็นทุกข์กลับใจและหันมาหาพระเจ้าเถิด เพื่อบาปของท่านจะได้รับ การอภัย

เพลงสดุดี

สดุด 19:7-8,9-10

- ก) ธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสมบูรณ์ทุกประการ
ให้ความชื่นบานแก่ดวงวิญญาณ
กฤษฎีกาของพระองค์ก็น่าเชื่อถือ
ให้ปรีชาญาณแก่ผู้ด้อยปัญญา
ข้อบังคับขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสุจริต
ทำให้ดวงจิตปีติยินดี
บทบัญญัติของพระองค์ก็ชัดเจน
ให้แสงสว่างแก่ดวงตา
- ข) ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นบริสุทธิ์ดำรงอยู่ตลอดไป
กฎเกณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็สัตย์จริง
เที่ยงธรรมทุกประการ
เป็นที่พึงปรารถนามากกว่าทองคำ
น่าปรารถนายิ่งกว่าทองคำบริสุทธิ์มากมาย
หวานล้ำกว่าน้ำผึ้งที่หยดลงมาจากรวง

บทอ่านจากจดหมายนักบุญยอห์น ฉบับที่หนึ่ง

1 ยน 2:1-5ก

ลูก ๆ ที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่าน เพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาป แต่ถ้าใคร ทำบาป เรายังมีหนทางแก้ต่างให้เฉพาะพระพักตร์ของพระบิดา คือพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรง เที่ยงธรรม พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเรา และไม่เพียงแต่ชดเชยเฉพาะ บาปของเราเท่านั้น แต่ชดเชยบาปของมนุษย์ทั้งโลกด้วย

ถ้าเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เรามั่นใจว่าเรา
ได้รู้จักพระองค์ ผู้ที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์” แต่ไม่
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เขาเป็นคนมุสา และ
“ความจริง” ไม่อยู่ในตัวเขา แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของ
พระองค์ ความรักของพระเจ้าในผู้นั้นย่อมสมบูรณ์



บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 24:35-48

เวลานั้น ศิษย์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและ
เล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขมนมปัง

ขณะที่บรรดาศิษย์กำลังสนทนากันอยู่นั้น พระเยซูเจ้า
ทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา ตรัสว่า ‘สันติสุขจงดำรงอยู่กับ
ท่านทั้งหลายเถิด!’ เขาต่างตกใจกลัว คิดว่าได้เห็นผี แต่
พระองค์ตรัสว่า ‘ท่านวุ่นวายใจทำไม? เพราะอะไรท่านจึงมี
ความสงสัยขึ้นในใจ? จงดูมือและเท้าของเรานี้ เป็นเราเองจริง ๆ จงคลำตัวเราดูเถิด ผีไม่มีเนื้อ ไม่มีกระดูก
อย่างที่ท่านเห็นว่าเรามี’ ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงแสดงพระหัตถ์และพระบาท ให้เขาเห็น เขามีความยินดี
และแปลกใจจนไม่อยากจะเชื่อ พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ‘ท่านมีอะไรกินบ้าง?’ เขาได้ถวายปลาอย่างชิ้นหนึ่งแด่
พระองค์ พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขา

หลังจากนั้น พระองค์ตรัสกับเขาว่า ‘นี่คือความหมายของถ้อยคำที่เราได้กล่าวไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่าน ทุก
สิ่งที่มีเขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสส บรรดาประกาศกและเพลงสดุดีจะต้องเป็นความจริง’ แล้ว
พระองค์ทรงเปิดดวงปัญญาของเขาให้เข้าใจพระคัมภีร์ ตรัสว่า ‘มิเขียนไว้ดังนี้ว่า พระคริสตเจ้าจะต้องรับท
รมานและจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สามจะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ให้
นานาชาติได้กลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้’



ผลงานที่ประสบความสำเร็จระยะสั้นคือผลผลิตที่สามารถใช้เลี้ยงดูประชาชนในวันนี้ ผลงานที่ยั่งยืน
กว่า คือการพัฒนางานต้นแบบ (Best Practice) ที่สามารถให้คนอื่นนำไปปฏิบัติได้ ผลงานที่ยั่งยืนที่สุดคือ
แบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญต่าง ๆ ข้อของท่านจาริกอยู่บนสวรรค์ ใครดำเนินตามนั้นก็จะเป็นอมตะตาม
แบบท่าน

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ปี B

วันที่ 22 เมษายน 2012/2555

ลก 24.35-48

บทเทศน์

ดังนั้น พวกเขาจะสามารถเข้าใจ...

พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงเตือนบรรดาศิษย์เกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์เคยตรัสก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงเปิดจิตใจของพวกเขา ดังนั้น พวกเขาจึงสามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้

-ทำไมพระเยซูเจ้าไม่เปิดจิตใจของบรรดาศิษย์ให้เข้าใจข้อพระคัมภีร์ก่อนที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์

เราอาจตอบได้ว่า เป็นการง่ายขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะเชื่อในพระองค์ ติดตามพระองค์ และยอมรับอัศจรรย์ของการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์

แต่ความจริง พวกเขาไม่เข้าใจภาพรวมของพระวรสาร เราเห็นว่าสาวกทำผิดและทำตัวเป็นที่สะอึด และเราเห็นพระเยซูเจ้าทรงตำหนิพวกเขา และทรงสอนวิธีที่ถูกต้องแก่พวกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า

สาเหตุที่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจคำทำนายในพระคัมภีร์และธรรมล้ำลึกปัสกา พระเยซูเจ้าต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนก่อนกลับคืนพระชนมชีพ

1. จิตใจและความคิดของบรรดาศิษย์ไม่สามารถเปิดออก พวกเขา
ไม่อาจเข้าใจจนกว่าพวกเขาจะถูกเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าใจทุกสิ่ง
ที่พวกเขาเคยได้ยิน เคยได้เห็นและได้สัมผัสพระเจ้า ...

เหมือนคนที่จะไปสำรวจป่าอเมซอน ก่อนที่พวกเขาจะไป มีคน
เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับมาขณะเดินป่า แต่คนที่จะไปจะไม่เชื่อ
นอกจาก พวกเขา“ไปและประสบด้วยตัวเองว่า” และมีตัวช่วย คือแผนที่ที่
จะชี้ลักษณะของภูมิทัศน์และเดือนให้ระวางสถานที่ที่เป็นอันตรายตาม
เส้นทาง

บรรดาศิษย์ต้องเชื่อมโยงประสบการณ์ของพวกเขากับข้อพระ
คัมภีร์ และปล่อยให้ประสบการณ์ของพวกเขาเชื่อมโยงกับคำพยากรณ์

2. เนื้อหาจากข้อพระคัมภีร์นี้ ไม่ได้เป็นข่าวดีสำหรับบรรดาศาวก
ถ้าพวกเขาไม่สามารถเห็นวิธีการหรือเหตุผลที่สำคัญสำหรับพวกเขา

บางครั้ง เราเลือกที่จะรับข่าวที่เกี่ยวกับพระสิริและข่าวนั้นไม่ทำ
ให้เราเคียดแค้นเกินไป คนชอบธรรม คนอ่อนน้อมถ่อมตนและคนที่
มีจิตใจยากจนจะได้รับพระอาณาจักรสวรรค์ได้ง่าย

แต่ขอให้จำไว้ว่า

- เราไม่สามารถมีแผ่นดินอยู่ได้ เว้นแต่เราขอมแบกภาระของผู้อื่น

- เราไม่สามารถเข้าอาณาจักรของสวรรค์ได้ ถ้าเราไม่ใส่ใจในพระ
ประสงค์ของพระเจ้าว่าสำคัญกว่าปรารถนาของเราและของครอบครัว

- เราไม่สามารถมีอำนาจได้ ถ้าเราไม่เต็มใจที่จะรับความทุกข์

- เราไม่สามารถได้รับพระสิริได้ ถ้าเราไม่เต็มใจที่จะตาย

3.จนกว่าเราจะเข้าใจว่า....จนกว่าจิตใจของเราจะเปิดไปสู่การ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้และสิ่งที่จะเป็นไปในอนาคต

...พระเยซูเจ้าทรงเปิดพระคัมภีร์เอง เราจึงจะเข้าใจความเชื่อมโยง
ระหว่างการสิ้นพระชนม์กับการกลับคืนพระชนมชีพ

+

มี 2 เรื่องที่ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกปัสกา

เรื่องแรกเกี่ยวกับการทำด้วยกาแฟ

ครั้งหนึ่ง สงฆ์คณะเยสุอิตเล่าเรื่องนี้ให้เด็กๆ ฟัง เมื่อเทศน์
เกี่ยวกับข้อความจากพระคัมภีร์วันนี้ ว่า

“ วันหนึ่ง คุณปู่กับคุณย่าไปร้านขายของที่ระลึก เพื่อหาซื้อ
ของขวัญสำหรับหลานสาว ทันใด คุณย่าสนใจด้วยกาแฟใบหนึ่ง “คู่อ้วย
ใบนี้สิ น่ารักดีนะปู่”

ปู่พูด “อย่าพูดถูกเลย นี่เป็นถ้วยที่น่ารักที่สุดที่ปู่เคยเห็นมาเชียว
ล่ะ”

ด้วยกาแฟพูดกับคุณย่าว่า “ขอบพระคุณที่คุณย่าหนู แต่ก่อน หนู
ไม่น่ารักเหมือนตอนนี้หรอกค่ะ”

คุณย่าถามด้วยน้ำเสียงว่า "หนูหมายถึงอะไรจะ ที่บอกว่าแต่ก่อนไม่
น่ารักเหมือนตอนนี้ "

ด้วยกาแฟกล่าวว่า " "อืม", ครั้งหนึ่ง หนูเคยน่าเกลียด เป็นเพียง
ก้อนดินเหนียวเปียกๆ น่าเกลียดค่ะ.แต่วันหนึ่งคนที่มีมือเปียกสกปรก โยน
หนูไปที่แป้นหมุน แล้วเขาก็เริ่มหมุนหนูไปรอบ ๆ จนหนูเวียนศีรษะ มอง

อะไรไม่ชัดเลย หนูร้องว่า “หยุด หยุด” "แต่คนที่มือเปิกนั้นพูดว่า “ยังไม่เสร็จ!” ในที่สุดเขาก็หยุด.

ต่อมา เขาทำสิ่งที่แย่กว่า เขานำหนูไปใส่ในเตาเผา. หนูรู้สึกร้อนมากขึ้นเรื่อยๆจนทนไม่ไหว หนูร้องอีก “หยุดเถอะ หยุดเถอะ” แต่ชายนั้นตอบว่า 'ยังไม่เสร็จ'

"ในที่สุด เมื่อหนูคิดว่า หนูกำลังถูกเผาจนได้ที่ เขาก็นำหนูออกมา เอาไปให้ผู้หญิงคนหนึ่งทาสีให้หนู กลิ่นสีทำให้หนูรู้สึกไม่สบาย หนูร้องว่า "หยุดหยุด!" ผู้หญิงคนนั้นกล่าวว่า"ยังไม่เสร็จ" ในที่สุดเธอก็หยุด.

แต่แล้วเธอเอาหนูกลับไปให้ชายคนนั้นอีกครั้ง และเขานำหนูกลับเข้าเตาเผาอีก คราวนี้ร้อนกว่าเดิม หนูร้องอีกว่า “หยุด!” แต่เขากล่าวว่า 'ยังไม่เสร็จ'

"ในที่สุด เขาเอาหนูออกจากเตาเผาและปล่อยให้หนูเย็นลง. แล้วหญิงสาวคนหนึ่งนำหนูไปตั้งโซฟาบนชั้นสินค้า เธอตั้งกระຈဘນหนึ่งใกล้หนูด้วย

"เมื่อหนูมองตัวเองในกระจก หนูก็ต้องประหลาดใจ. หนูไม่อาจเชื่อสิ่งที่หนูเห็นได้เลย หนูไม่น่าเกลียด เปียกและสกปรก หนูกลายเป็นถ้วยกาแฟที่งดงามและสะอาด หนูร้องด้วยความดีใจ แล้วหนูก็ตระหนักว่า ทุกความเจ็บปวดเป็นสิ่งคุ้มค่า ถ้าไม่มีความเจ็บปวด หนูก็คงเป็นก้อนดินที่น่าเกลียด

แล้ว ความเจ็บปวดมีความหมายสำหรับหนูมากขึ้น เมื่อความ
เจ็บปวดผ่านไป แต่ความสวยงามยังคงอยู่”

สาวกรู้สึกเจ็บปวดเพราะเห็นการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า
เป็นความพ่ายแพ้ น่าอาย พวกท่านไม่เข้าใจพระคัมภีร์จนกว่าพวกท่าน
ได้เป็นพยานว่า พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย
จริงๆ

++

เรื่องที่สองเกี่ยวกับคนที่เพิ่งกลับใจเป็นคริสตชน

เรื่องมีอยู่ว่า คนที่ไม่เชื่อในพระเยซูเจ้าถามคนที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อ
พระเยซูเจ้าว่า: “ผมได้ยินว่าคุณกลับใจเป็นคริสตชนหรือ”

คริสตชนที่กลับใจตอบว่า “ใช่ครับ”

“คุณเรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสตเจ้าแล้วสินะ ไหนคุณลองบอกสิว่า
พระเยซูเจ้าประสูติที่ประเทศอะไร พระองค์ทรงบังเกิดที่ไหน ทรงทำ
อัศจรรย์อะไรบ้าง พระองค์อายุเท่าไรตอนที่พระองค์สิ้นพระชนม์”

คนที่เพิ่งกลับใจตอบ “ผมไม่ทราบครับ”

เพื่อนพูดต่อ “นับว่า คุณรู้เกี่ยวกับพระเยซูเจ้าน้อยมาก”

คริสตชนตอบ “คุณพูดถูกครับ ผมอายุจริงๆที่รู้น้อยเช่นนี้ แต่ที่
ผมรู้ด้วยตัวผมเอง คือ เมื่อสามปีที่แล้ว ผมติดเหล้าและเป็นหนี้ ครอบครั
วแตกแยก ตอนนั้น ผมหมดหวังในชีวิต ...ต่อมา ผมได้ถวายหัวใจแด่พระ
เยซูเจ้า ตอนนี ผมเลิกเหล้าแล้ว ไม่มีหนี้สิน แล้วภรรยา ลูกและผมกลับม
ารักกันอีกครั้ง นี่คือนี่ทั้งหมดที่ผมรู้....”

หลายคนรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของพระเจ้าจากพระคัมภีร์

แต่ที่สำคัญกว่าคือ ปล่อยให้พระเจ้าเปิดจิตใจของเราด้วยการ
วางใจในพระองค์ ผู้ทรงชี้ประเด็นในพระคัมภีร์ว่าเราควรรู้อะไรบ้าง แล้ว
เราก็ไปอ่านพระคัมภีร์เพื่อเข้าใจคำสอนของพระเจ้ามากขึ้น

เมื่อนั้น เราจะเหมือนนักสำรวจป่าอเมซอน เหมือนก่อนดิน
เหนียวในมือของช่างทำถ้วยกาแฟ เหมือนคนที่เพิ่งกลับใจที่พระเจ้าทรง
เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา

เราจะเข้าใจธรรมชาติลึกซึ้งอย่างแท้จริง และเราจะสรรเสริญ
พระเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าที่โปรดประทานชีวิตแก่เรา อามีน